

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖



สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๕๕๙ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินการตามนโยบายศูนย์ราชการสะดวก การแต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลในการรับรองมาตรฐาน GECC และการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารจะได้จัดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผ่านโปรแกรม Zoom ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางมนัสฉัตรย์ จิรวัดน์) เป็นประธานการประชุม คณะทำงานประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ และผู้แทนสำนักงานรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ห้องวิมวาทิตย ๑ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๔) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงพาณิชย์ให้ความเห็นชอบ ก่อนจัดทำรายงานฯ ภาพรวมของกระทรวงพาณิชย์ จัดส่งให้กระทรวงการคลังตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นางมาลี โชคล้ำเลิศ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการของกรมในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่ ค.ต.ป. กำหนด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นการตรวจสอบตามภารกิจหลักของกระทรวง และประเด็นการตรวจสอบตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (อ.ค.ต.ป.) คณะต่างๆ จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่

๑. การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๓
๒. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และเศรษฐกิจฐานราก โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๕

๓. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โดย อ.ค.ต.ป. กลุ่มกระทรวง คณะที่ ๖

นอกจากนี้ ค.ต.ป. พณ. มีการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อแจ้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเพื่อรับทราบแผนงาน/โครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกรมฯ รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้ประกอบการคัดเลือกโครงการที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ จะติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ เช่น การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs การบูรณาการการทำงานและเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถขยายตลาดผ่านช่องทาง e-Commerce รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป. ตามรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมฯ

SMART MOC :

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”